



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2559

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ตีปีปจีดีพีเกษตรปีหน้าปังแน่	ไทยรัฐ
2. เตรียมขงกรม.อนุมัติเคลื่อน4ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์	แนวหน้า
3. เปิดนโยบายแผนเกษตรปี'60	โพสต์ทูเดย์
4. ภาพข่าว: ซอกแซก108: ไก่สดตัวแรก	ข่าวสด
5. ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ่น: รับมอปโล่สนับสนุนมูลนิธิข่าวไทยฯ	ข่าวหุ่น
6. คอลัมน์ แวดวงทรัพย์สินากรธรรมชาติ	บ้านเมือง
7. ภาพข่าว: มอปโล่	คม ชัด ลึก
8. ต่อยอดนโยบาย'ยโสธรโมเดล'เกษตรฯบูรณาการขยายฐานเกษตรอินทรีย์...	สยามรัฐ
9. 'ส่งสุขปีใหม่' จากใจกระทรวงเกษตร ฯ	มติชน
10. รมต.ป้ายแดงฟิต-ลุยแก้ศก.	มติชน
11. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ทำงาน 2 ที่	ไทยรัฐ
12. รายงาน: ฟิลิปปินส์ดพึ่ง'ข้าวนอก'	โลกวันนี้

สศก.ตีบีบีจีดีพีเกษตรปีหน้าปังแน่

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจ (จีดีพี) การเกษตรปี 2559 หดตัว 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยสาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัว 1.8% และ 0.5% ขณะที่สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง และสาขาป่าไม้ ขยายตัว 2.8% 2.5% และ 2.2% ตามลำดับ โดยปัจจัยลบที่ส่งผลทำให้หดตัว เกิดจากภาวะเอลนีโญและสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ โดยทำให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 ต่อเนื่องถึงต้นปี รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นผู้ค้าที่สำคัญของไทยที่ยังชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มจีดีพีเกษตรปี 60 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.4-3.4% เนื่องจากนโยบายต่างๆของกระทรวงเกษตรฯช่วยผลักดันเกษตรกรทั้งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน มีการบริหารจัดการแบบธุรกิจเกษตร พัฒนาการเกษตรที่ใช้วิทยาศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ภาคเกษตรในปี 60 ขยายตัว "เป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯต้องการให้จีดีพีภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่องปีละ 3% เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเกิดภัยแล้งทำให้จีดีพีภาคเกษตรหดตัว โดยใน 20 ปี คาดว่ารายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 5%ต่อปีเป็น 300,000-400,000 บาทต่อคนต่อปี จากปี 59 เกษตรกรมีรายได้ 70,000 บาทต่อคนต่อปี หรือ 280,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี"

เตรียมขงกรม.อนุมต เคลื่อน4ยุทธศาสตร์ พัฒนาเกษตรอินทรีย์

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากฎเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1.การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 2.การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน 3.การเสริมสร้างเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล และ 4.การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ปริมาณและมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี ผลักดันให้เกิดการเทียบเคียงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยกับมาตรฐานประเทศคู่ค้า และให้เกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 700 กลุ่มทั่วประเทศ

นอกจากนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอ อาทิ การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เสนอให้มีกองทุนในรูปแบบ Green Credit เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

เปิดนโยบายแผนเกษตรปี'60

โพสต์ทูเดย์ - “บิกัด” เดินหน้า 11 นโยบาย ปี 2560 รองรับผลผลิตข้าวทะลัก เล็งปรับแผนข้าวครบวงจรใหม่ หลังคาดผลผลิตทะลุ 25 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินนโยบายสำคัญ 11 ด้าน โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่และการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการทำแผนข้าวครบวงจร ทุกนโยบายจะใช้แผนที่ศักยภาพการเกษตรหรือกรีนแมปในการพิจารณาพื้นที่และจะใช้แผนการกระจายน้ำเข้าไปเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิต

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการข้าวครบวงจรนั้น ได้มอบให้ น.ส.ชุติมา บุญประภักดิ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ดูแล ซึ่งจากเดิมคณะกรรมการบริหารข้าวครบวงจรคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 25 ล้านตันข้าวเปลือก แต่เนื่องจากปริมาณน้ำในปีนี้ดีและในฤดูนาปีคาดว่าเกษตรกรจะปลูกเต็มที่ และคาดว่านาปรังรอบสองที่กระทรวงวางแผนส่งเสริม 6 ล้านไร่ จาก 10 ล้านไร่ และคาดว่าจะมีการปลูกเพิ่มจากแผน ทำให้ปริมาณผลผลิตที่ออกมา น่าจะสูงกว่าที่ตั้งไว้ ดังนั้น จะต้องมีการวางแผนใหม่เพื่อผลผลิตและความต้องการใช้ ทั้งการบริโภคในประเทศและการส่ง

ออกเกิดความสมดุล

สำหรับ 11 นโยบาย ประกอบด้วย 1.นโยบายโซนนิ่งพื้นที่โดยการใช้กรีนแมป 2.การทำเกษตรแปลงใหญ่จากเป้าหมาย 1,000 แปลง เป็น 1,500 แปลง 3.การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเกษตร (ศูนย์ ศพก.) 882 แห่งทั่วประเทศ 4.การปรับแผนการบริหารข้าวครบวงจร 5.สินค้าเกษตรปลอดภัยทั้งพืชและปศุสัตว์ ประมง ทั้งเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 6.การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 7.การส่งเสริมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 7 หมื่นแปลง ที่คาดว่าจะเริ่มเดินหน้าได้ในประมาณปลายเดือน ม.ค. 2560 โดยกลางเดือน ม.ค. จะเริ่มอบรมเกษตรกร

8.การวางแผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยล่วงหน้า เพื่อให้การช่วยเหลือในทันท่วงที เช่นการวางแผนรับมือภัยแล้ง 9.โครงการกระจายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้งบประมาณของจังหวัด เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในปี 2560 ประมาณ 1 ล้านไร่ 10.การขับเคลื่อนงานโดยใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญจากทุกจังหวัดมาหารือเพื่อขับเคลื่อนในปี 2560 และ 11.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรระยะ 5 ปี (2560-2564) และ

ยุทธศาสตร์ 20 ปี

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ ว่าปี 2560 จะดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องอีกจำนวน 912 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก จำนวน 400 แปลง และระยะที่ 2 จำนวน 512 แปลง ประกอบด้วย 9 ชนิดสินค้า ดังนี้ ข้าวจำนวน 82 แปลง พืชไร่จำนวน 218 แปลง ไม้ยืนต้นจำนวน 220 แปลง ผัก/สมุนไพรจำนวน 90 แปลง ไม้ผลจำนวน 184 แปลง ไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 40 แปลง ปศุสัตว์จำนวน 38 แปลง ประมงจำนวน 14 แปลง และแมลงเศรษฐกิจ เช่น ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง จิ้งหรีด จำนวน 13 แปลง

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานใน 400 แปลงแรก จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2560 เพื่อให้รับรองเป็นแปลงใหญ่ได้ ส่วนระยะที่ 2 จำนวน 512 แปลง จะรับรองให้ได้ภายในเดือน พ.ค. 2560 เพื่อขับเคลื่อนแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมได้ทั่วประเทศ โดยยึดหลักการใน 3 ส่วน คือ 1.ยึดกรีนแมป เป็นสำคัญ 2.ต้องมีแหล่งน้ำ และ 3.ต้องมีสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ให้เกิดผลสำเร็จได้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 22 ธันวาคม 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9521

Col.Inch: 15.76

Ad Value: 24,428

ภาพข่าว: ซอกแซก108: ไก่สดตัวแรก

หน้า: 5(บน)

PRValue (x3): 73,284

คลิป: [คลิก](#)

108 ซอกแซก



ไก่สดตัวแรก- พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยผู้คอนเทนเนอร์ไก่สดตัวแรกของไทยไปยังสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมมอบใบรับสุขอนามัยสินค้าส่งออกของเกาหลี ให้แก่ วีรชัย รัตนบานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการฯ ซีพีเอฟ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 22 ธันวาคม 2559

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5627

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 16.35

Ad Value: 13,897.50

PRValue (x3): 41,692.50

คลิป: ขาว-ดำ

ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: รับมอบโล่สนับสนุนมูลนิธิข่าวไทยฯ

สังคมข่าวหุ้น

• หัวสีเวฟ



แวดวง ทรัพย์สินทางปัญญา

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย... นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2559.... ● ชาวแรก... พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ๒๐๑๖ ณ สวนพฤกษศาสตร์เมืองเชียงใหม่ โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่สวนพฤกษศาสตร์เมืองเชียงใหม่ กล่าวไว้ ปัจจุบันพื้นที่ป่าของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมามีพื้นที่ป่าต้นน้ำ 13 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเป็นต้นน้ำต้นน้ำแม่ที่หลัก 4 สาย ปิง วัง ยม น่าน ถูกบุกรุกทำลายประมาณ 8.6 ล้านไร่ มีผู้บุกรุกประมาณ 800,000 คน ส่งผลให้เกิดปัญหาถ้ำน้ำแห้งขอดในช่วงฤดูแล้ง จนเกษตรกรในพื้นที่ราบไม่สามารถเพาะปลูกได้.... ● เรื่องดีๆ... พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมายหลังพิธีทำลายสินค้าปล้นค้ายกกลาง ณ ตำนานักกันสัตว์นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้เข้มงวดในนาฬิกาป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปล้นค้ายกกลางในราชอาณาจักร โดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และกรมศุลกากร โดยในส่วนของกรมศุลกากรยังได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกุมดำเนินคดีลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งหากกรมศุลกากรมีการจับกุมสินค้าปล้นค้ายกกลางได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และมอบสินค้าของกลางให้แก่

กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการต่อไป.... ● นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล และทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงลงพระนามในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 ตรารพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 นับแต่นั้นมาการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ดำเนินมาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ต่อมาในปี พ.ศ.2511 รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ.... ● นายสุพจน์ ตรีวิทย์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ ดร.อรรถวิทย์ ร่องอิมิตี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและแหล่งน้ำพระยาตองลาง (ปีที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม และมี ดร.อรชุน หล่อเพ็ญศรี ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว.... ● ปิดท้ายข่าว... นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยมว่า คพ.ได้เข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงแล้วจำนวน 128 แห่ง ใน 7 เขต พบว่ามีกระบวนการที่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐาน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 และระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจำนวน 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น เจ้าหน้าที่งานควบคุมมลพิษได้ออกคำสั่งทางปกครองให้มีการปรับปรุง แก้ไข และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพแล้ว.... ● แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมที่หน้าครับ..กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธที่ 22 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5542

Col.Inch: 11.08

Ad Value: 24,376

ภาพขาว: มอบโล่

หน้า: 6(ขวา)

PRValue (x3): 73,128

คลิก: ๓๓๓



มอบโล่ - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดประชุม “เวทีข้าวไทย ปี 2559” ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้

■ เกษตรฯ บูรณาการขยายฐานเกษตรอินทรีย์ 100,000 ไร่

ต่อยอดนโยบาย 'ยโสธรโมเดล'

เกษตรฯ สานต่อ "ยโสธรโมเดล" ขยายฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศ เพิ่มกำลังผลิตป้อนตลาด มกอช.เร่งใช้ "QR Trace" ตามสอบย้อนกลับสินค้า เสริมความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตั้งเป้าปี 61 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ขยายตัวอีกกว่า 1 แสนไร่

มกอช.: นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ มกอช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ Single Command เร่งบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งส่งเสริมและผลักดัน "ยโสธรโมเดล" ให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ (Model) พร้อมต่อยอดขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรจากเดิม 37,110 ไร่ เป็น 100,000 ไร่ ภายในปี 2561 และเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีด้วย

นางสาวดุจเดือน กล่าวว่า ในปี 2559 โครงการฯ ดังกล่าวได้คืบหน้าไปมาก โดยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใหม่เพิ่มขึ้น 42,570 ไร่ ส่งผลให้จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์รวมกว่า 79,680 ไร่ แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมยกระดับเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จำนวน 669 ราย พื้นที่ 10,849 ไร่ และกลุ่มเริ่มใหม่ 2,065 ราย พื้นที่ 31,721 ไร่ ซึ่งเกินเป้าที่จังหวัดตั้งไว้ว่า จะมีพื้นที่เพิ่มอย่างน้อย 20,000 ไร่/ปี อย่างไรก็ตาม ปี 2560 กระทรวงเกษตรฯ ได้มีแผนเร่งสานต่อการพัฒนา "ยโสธรโมเดล" มุ่งเน้นการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อผลักดันและสร้างความสมดุลระหว่างการ

ผลิตและการตลาด ขณะเดียวกันยังสร้างโอกาสและขยายตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด ให้มีผลิตผลเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี

"นอกจากมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เดิม ซึ่งมีการผลิตสินค้าหลายรายการ อาทิ ไข่ไก่อินทรีย์ ปลาข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ และถั่วลิสงอินทรีย์ กระทรวงเกษตรฯ ยังมุ่งสนับสนุนการขยายพื้นที่ผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ให้พร้อมยกระดับสู่การรับรองมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มเริ่มใหม่ ในส่วนของ มกอช. นั้น มีแผนเร่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด โดยจะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมให้ความรู้ด้านการตามสอบสินค้าด้วยระบบ

คิวอาร์เทรซ (QR Trace) นำร่อง จำนวน 2 กลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศด้วย"

นางสาวดุจเดือน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 15-19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่าน มา จังหวัดยโสธรได้จัดงาน "ยโสธรออร์แกนิกแฟร์ 2016" ทาง มกอช. ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการตามสอบสินค้าด้วยระบบ QR Trace เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตระหนัก และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเข้าสู่เกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีกลุ่มเกษตรกรนาระบบ QR Trace ไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามากขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยโมเดลมากยิ่งขึ้น

'ส่งสุขปีใหม่' จากใจกระทรวงเกษตร ฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดกิจกรรม "ส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการ กิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559-12 มกราคม 2560

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันส่งสุขปีใหม่มอบให้แก่เกษตรกรไทยและประชาชนทั่วประเทศ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก



คือ 1. กิจกรรมส่งเสริมแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตามแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กว่า 125 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงราย ดอยวาวี ชุนวางและเขื่อนต่างๆ เป็นต้น 2. กิจกรรมบริการประชาชน มอบความรู้และพัฒนาอาชีพ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลัก และสายรองที่สำคัญ ตั้งจุดบริการพักรถ ห้องน้ำสะอาด ไว้บริการประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ กว่า 400 จุด พร้อมทั้งจัดพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าเกษตรคุณภาพมาจำหน่ายได้ ขณะที่ด้านกรมปศุสัตว์ ได้เตรียมให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ทั่วประเทศ และในส่วนของกิจกรรมมอบความรู้พัฒนาอาชีพ และสาธิตสร้างการเรียนรู้ ก็จะทำให้บริการข้อมูลวิชาการ อาทิ ระบบชลประทานน้ำหยด การสหกรณ์ อาหารปลอดภัย เป็นต้น และ 3. กิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน อาทิ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของสหกรณ์ ลด 10% ณ จุดจำหน่ายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. และแบรนด์อื่นๆ ในราคาพิเศษ ลด 2-10% ตามช่องทางจำหน่ายที่ร่วมรายการ และร้านค้าของ อ.ส.ค. เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะมีการส่งมอบแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน 1,000 บ่อฝาย ถนน และหนังสือแสดงสิทธิ์ในพื้นที่เกษตรกรรมจัดรูปที่ดิน กว่า 100 ฉบับ เพื่อเป็นของขวัญแก่เกษตรกรและประชาชน พร้อมทั้งปล่อยหอยลาย ปล่อยพันธุ์ปลา 8.9 ล้านตัว คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วย

ขณะที่ด้าน ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ก็ไม่น้อยหน้า จัดหนักเต็มๆ ด้วยกิจกรรม "ผลไม้ GAP รับเทศกาลปีใหม่" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณตลาด อตก. กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงระบบการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และเปิดโอกาส



พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช รวมทั้งตั้งโต๊ะตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลไม้ ออกนุ้ชจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกรรายย่อย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พร้อมกับมีการสาธิตการจัดกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นต้น

ทางด้าน อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ก็ได้จัด "เทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560" ระหว่างวันที่ 19-30 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว ภายใต้แนวคิด "สืบสานข้าวไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักคุณค่าของข้าว และได้รับโอกาสข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ โดยภายในงานจะมีการบริการจัดกระเช้าในราคาพิเศษสำหรับส่งมอบเป็นของขวัญในเทศกาลพิเศษ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาค้าวตกต่ำ ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าข้าวสู่ผู้บริโภค รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมชิมข้าวพันธุ์ต่างๆ พร้อมรับชมการสาธิตและชิมอาหารจากข้าว อีกด้วย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมการข้าว ยังมีการให้บริการจัดกระเช้าปีใหม่ราคาถูกด้วยสินค้าสหกรณ์คุณภาพในราคาพิเศษ ซึ่งได้เริ่มให้บริการแก่ประชาชนแล้วตั้งแต่นั้นไปจนถึง 15 มกราคม 2560 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 และยังมีกิจกรรมคืนความสุขจากอีกหลายหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ที่พร้อมใจกันจัดหนัก จัดเต็ม เพื่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

รมต.ป้ายแดงฟิต-ลุยแก้ศก.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเข้ากระทรวงวันแรก ภายหลังเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ให้สัมภาษณ์ว่า นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กำกับดูแลกรมการค้าภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และพาณิชย์จังหวัด ซึ่งจะหารือกับผู้บริหารทั้ง 3 กรมในวันที่ 23 ธันวาคม ก่อนไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายรายการในสัปดาห์หน้า

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จะเน้นในเรื่องการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ ดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้า รวมถึงการผลักดันและส่งเสริมธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้มแข็งขึ้น โดยใช้ช่องทางการค้าออนไลน์และการค้าขายแดนให้เข้ามา มีบทบาทสำคัญ ซึ่งภารกิจแรกๆ ที่จะเร่งดำเนินการ คือ ดูแลค่าครองชีพให้เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องราคาอาหารจานด่วน และสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชน

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่หลังเข้ารับตำแหน่งเป็นวันแรก พร้อมกล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้ดูแล

ใน 2 เรื่องหลักด้วยกัน คือเรื่องข้าว ที่เกี่ยวข้องกับแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้การแบ่งงานกับ พล.อ.ฉัตรชัยจะยึดตามภารกิจงานเป็นเรื่องๆไป ไม่ได้แบ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องไปดูแลกร.การข้าว กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แต่อย่างใด

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นวันแรก ในวันที่ 21 ธันวาคม โดยไม่มีการแจ้่งส่งหน้า สร้างความประหลาดใจให้กับข้าราชการ เพราะเดิมได้รับแจ้งว่าจะเข้ากระทรวงในวันที่ 22 ธันวาคม

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับการทำงานวันแรก นายอุตตมได้หารือร่วมกับนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดกรอบการทำงานเบื้องต้น พร้อมนัดผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการระดับสูง และผู้บริหารสถาบันที่เกี่ยวข้องในสังกัด อาทิ สถาบันยานยนต์ สถาบันอาหาร รัฐวิสาหกิจคือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าหารือและมอบนโยบายอย่างเป็นทางการวันที่ 22 ธันวาคม พร้อมกันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือกับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแล้ว

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

ทำงาน 2 ที่ : น.ส.สุติมา บุญประภักดิ์ รมช. เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่างานที่ได้รับผิดชอบในตำแหน่งคือ เรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร และการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและความปลอดภัย และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมห้องทำงานอีกแห่ง นอกจากห้องทำงานที่กระทรวงเกษตรฯ และที่กรมการข้าว ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่จะไปทำงานที่กรมการข้าว สัปดาห์ละ 1-2 วัน.



ฟิลิปปินส์
งดฟิ่ง 'ข้าวนอก'

ต่างประเทศ ▶ 7

ฟิลิปปินส์งดฟิ่ง 'ข้าวนอก'

รายงาน

กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com



ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีประชากรประมาณ 101 ล้านคน เป็นประเทศนำเข้าข้าวจำนวนมากในอันดับต้น ๆ ของโลกมานาน ส่วนใหญ่ซื้อจากไทย เวียดนาม

นาม กัมพูชา ปากีสถาน และอินเดีย ล่าสุด รัฐบาลอนุมัติให้ภาคเอกชนนำเข้าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปีหน้า จำนวน 641,080 ตัน ขณะภาครัฐมีแผนสำรองพร้อมนำเข้าอีก 250,000 ตัน กรณีเกิดภาวะขาดแคลนฉุกเฉิน จากผลกระทบของภัยธรรมชาติ

ตัวเลขดังกล่าว สะท้อนถึงฟิลิ-

ปปินส์ต้องพึ่งพาข้าวจากต่างชาติจำนวนไม่น้อยทีเดียว ส่วนในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่ฟิลิปปินส์อาจจะผลิตข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภค เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านข้าว ทั้งนี้ นายแมนนี่ ปิญอล ที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เมื่อปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ ประกาศมาตรการ



ข้อมูลภาพ: cphistar.com

ส่งเสริมการปลูกข้าวเชิงรุก เพื่อให้ฟิลิปปินส์สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคเต็มร้อยภายใน 3 ปี

จากแผนที่กำหนดไว้ ฟิลิปปินส์ตั้งเป้ายอดการผลิตในปีหน้าไว้ที่ 18.5 ล้านตัน คิดเป็น 89.62% ของจำนวนที่เพียงพอต่อการบริโภค ขณะปี 2018 ตั้งเป้าไว้ที่ 20.3 ล้านตัน คิดเป็น 96.10% ของจำนวนที่เพียงพอต่อการบริโภค

และในปี 2019 ตั้งเป้าผลิตให้ได้เกินความต้องการที่ 21.6 ล้านตัน ขณะจำนวนที่เพียงพอต่อการบริโภคอยู่ที่ 21.16 ล้านตัน

ปัญหาดินแดนด้วยการของบดำเนินการในเบื้องต้น 62,000 ล้านเปโซ (44,640 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี สนับสนุนชาวนา สร้างระบบชลประทาน สนับสนุนค่าปุ๋ย เครื่องมือทำนา เครื่องมือเกี่ยวเกี่ยวผลผลิต อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และข้อมูลความรู้

อีกมาตรการหนึ่ง คือการขยายพื้นที่ปลูกข้าว ตั้งเป้าขยายเพิ่มในปีหน้าอย่างน้อย 6 ล้านไร่

และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฟิลิปปินส์ปลดเจ้าหน้าที่ระดับสั่งการของหน่วยงานการเกษตรออกเกือบทั้งหมด จากนั้น ได้แต่งตั้งทีมงานใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

นอกจากเตรียมแผนสนับสนุนการผลิตของชาวนาแล้ว ฟิลิปปินส์ยังชี้ว่าจะปลดผู้อำนวยการหน่วยงานการเกษตรประจำภูมิภาคออกจากตำแหน่ง หากไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้

ฟิลิปปินส์ระบุว่า โครงการนี้ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ และหลังสามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคแล้ว แผนต่อไปคือการผันตัวเป็นประเทศส่งออกข้าว ซึ่งคาดว่าจะทำได้ภายใน 6 ปี

สำหรับแผนสร้างความมั่นคงด้านข้าวนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ของฟิลิปปินส์

อดีตอธิบดีกรมการเกษตรเคยตั้งเป้าไว้ในรัฐบาลก่อน แต่ไม่สามารถทำได้ตามที่กำหนดไว้

In Brief : ย่อความ

ฟิลิปปินส์วางแผนสร้างความมั่นคงด้านข้าว โดยไม่พึ่งพาข้าวนำเข้าจากต่างชาติ ตั้งเป้าผลิตข้าวให้ได้เพียงพอต่อการบริโภคภายใน 3 ปี และอาจยกระดับสถานะเป็นประเทศส่งออกข้าวในอนาคต